



สาร **สักทอง**

KPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 0 5570 6555
โทรสาร 0 5570 6518

NEWS SAK THONG
www.kpru.ac.th

KPRU NEWSLETTER ปี 2561 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2561

เรียนเชิญอาจารย์ประจำหลักสูตร
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
(สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

24 - 26 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โทร.1401 คุณชรินทร์ณัฏ



วิทยากรหลัก

พศ.ดร.จินดา งามสุทธิ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)

วิทยากรกลุ่ม

พศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
พศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
พศ.ดร.ชาลี ตรีภูล

หมายเหตุ

1. ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรละ 1 ท่าน
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรขอให้นำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA



เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี การประกันคุณภาพเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) เป็นเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐาน การอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยระบบการประกันคุณภาพของ AUN-QA ประกอบด้วย 3 มิติ คือ Strategic (การประกันคุณภาพระดับสถาบัน) Systemic (ระบบการประกันคุณภาพภายใน) และ Tactical (การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร) ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ระดับ หลักสูตรตามกรอบแนวคิดของ AUN-QA และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. กัญญดา อุนวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยทีมงาน เป็นวิทยากรตลอดการอบรม จัดขึ้น ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน



เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ณ ห้องประชุม คุรุर्मลัถ 1 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โครงการนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในรูปแบบสหกิจศึกษาแบบ ควบถ่วงกระบวนการและสามารถนำความรู้ไปดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของ นักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด และเพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะคณาจารย์นิเทศสหกิจ ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนจากสถาบันเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 10 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก วิทยาลัยชุมชนตาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โสริช โปธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม โดยในวาระแรกเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการคนใหม่ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพุกกษา สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต พจนพาที สาขาอุตสาหกรรมการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัรินทร์ เจริญสุวรรณ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ชันแก้ว สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์



โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ อ.ไท่โรงาม และ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2561 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและมหาวิทยาลัย กล้าที่จะพูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร สวัสดิการ และทุนการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา เป็นการเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ



แจ้งบุคลากรผู้ที่สอบ TOEIC
(เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)

สามารถติดต่อขอรับผลสอบได้ที่

ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์



การชี้มูลความผิดทางอาญา



ตอนที่ ๑๓ เรื่อง การจัดทำหลักฐานว่าจัดซื้อวัสดุเพื่อนำมาให้นักเรียนจัดทำเป็น ครุภัณฑ์

ร้องเรียนข้อกล่าวหา : จัดทำหลักฐานว่าจัดซื้อวัสดุเพื่อนำมาให้นักเรียนจัดทำเป็น ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ทั้งที่ความจริงได้ว่าจ้างเอกชน ประกอบครุภัณฑ์ดังกล่าว

ผู้ถูกกล่าวหา : 1. นายถาวร ภัคดีอุทธรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 2. นายไวโยโรจน์ โกบประยูร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม 3. นายปรีเชาว์ สุขสถาพร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนและ พัฒนา สังกัดวิทยาลัยการอาชีพ - บ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. : นายถาวร ภัคดีอุทธรณ์ , นายไวโยโรจน์ โกบประยูร และนายปรีเชาว์ สุขสถาพร - มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง

ITA
ราชกิจ รวมพลัง **ยึดมั่นทุกจริต**

การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถึงขั้นที่สุด
ผู้ถูกกล่าวหา ยังเป็นบริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

ITA
ราชกิจ รวมพลัง **ยึดมั่นทุกจริต**



นางสาวกิริณิตย์ ลบลม
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ชมรมกูปิณเอบอร์วัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรท.ภพ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวกิริณิตย์ ลบลม
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมชาติไทย
KBUCHER THAILAND

และ **ควา**เหรียญทอง **ชนะเลิศ อันดับ 1**
รุ่น CAIOC Cheerleading Division 1 International

ในการแข่งขัน
12th Cheerleading Asia International
Open Championships 2018

ระหว่าง 12-13 พฤษภาคม 2561
ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

ที่ปรึกษา รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองบรรณาธิการ ผศ.ดร.พชรไพ โประภัสสร ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง นางสาววรรณภา รอดจันทร์

นายสมศักดิ์ พูนใจสม นายวุฒิชัย ตรุษลักขณ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผลิตโดย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555 โทรสาร 055 706 518